

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế



Cơ sở sản xuất chổi chít tại xã Duyên Hải (Hưng Hà) tạo việc làm cho nhiều phụ nữ.

Ảnh tư liệu

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong huyện Hưng Hà đã đoàn kết, vượt qua khó khăn xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng hành cùng hội viên trên nhiều lĩnh vực, giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo.

Chi Đỉnh Thị The, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà cho biết: Trong những năm qua, nhiều hội viên đã tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; tích cực phát triển sản xuất phù hợp với quy hoạch nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường và tiêu thụ sản phẩm. Chị em đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp, tổ sản xuất, tìm nghề, tạo việc làm mới cho phụ nữ, góp sức mình cùng địa phương xây dựng, duy trì hoạt động của 53 làng nghề, 4 xã nghề, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Chị em cũng năng động với các phương thức kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, gắn với tuyên truyền, quảng bá du lịch, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ của huyện tăng 7,43% năm. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chị em tích cực tham gia các hoạt động nhằm giữ vững, phát triển nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

5 năm qua, hội LHPN các cấp trong huyện đã phối hợp tổ chức 1.870 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 224.000 lượt hội

viên, phụ nữ, đồng thời tin cậy trên 2.000 tấn phân bón trả chậm giúp hội viên có điều kiện sản xuất. Các cấp hội nhận ủy thác nguồn vốn ngân hàng với số dư 339.890 triệu đồng cho 8.193 hộ vay phát triển sản xuất. Thành lập 305 tổ tiết kiệm tự nguyện ở 100% cơ sở hội với trên 14.300 hội viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm đạt trên 4 tỷ đồng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong 5 năm qua đã có 11.205 lượt gia đình hội viên cho 7.238 lượt hội viên vay trị giá 12,1 tỷ đồng; có 325 lượt chi hội quận góp giúp 732 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, con giống, vật tư, ngày công lao động trị giá trên 4 tỷ đồng; qua đó đã giúp 551 gia đình thuộc diện hộ nghèo đã thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2020 còn 1,66%. Chi Trần Thị Toán, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân La, xã Độc Lập cho biết: Chị em trong Chi hội đã tiết kiệm cho 5 chị em vay với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế; Chi hội hỗ trợ tín chấp với ngân

hàng giúp 41 hội viên vay vốn; cung ứng 15,5 tấn phân bón trả chậm giúp chị em thâm canh sản xuất. Chị Đào Thị Minh, xã Hồng Minh chia sẻ: Tổ chức hội phụ nữ đã tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên tôi trong phát triển kinh tế. Tôi mong muốn trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực giúp chúng tôi tiếp cận được mô hình sản xuất hiệu quả, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, qua đó áp dụng để phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, hàng năm Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tham mưu UBND huyện cấp kinh phí cho các hoạt động của đề án. Trong những năm gần đây đã hỗ trợ thành lập 1 mô hình nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, 2 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp tổ chức dạy nghề đan dệt cho 103 hội viên, phụ nữ của 10 xã, thị trấn; triển khai chương trình khởi

sự kinh doanh tại 31 xã với 186 hội viên tham gia. Hội phụ nữ cơ sở phối hợp tổ chức 45 lớp dạy nghề cho 1.345 lao động nữ, giới thiệu việc làm cho trên 16.000 chị trong độ tuổi lao động.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực phát triển kinh tế; khuyến khích hội viên, phụ nữ mạnh dạn trong đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi. Tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Nâng cao hiệu quả triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, qua đó góp phần đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Tiên Hải luôn nỗ lực, sáng tạo, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi đến với hội viên nghèo để phát triển kinh tế gia

đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trước đây, gia đình chị Vũ Thị Búa là hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn Lợi Thành, xã Đông Quý. Từ khi được Hội LHPN xã tư vấn, hướng dẫn, gia đình chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mua 3 con bò giống về nuôi, cùng với sự cần cù, chịu khó nên đã thoát nghèo bền vững. Chị Búa chia sẻ: Nhờ nguồn vốn tiếp sức, gia đình tôi đã có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo. Có được kết quả đó là nhờ sự định hướng, hỗ trợ của Hội LHPN xã và cán bộ ngân hàng trong quá trình vay vốn. Từ 3 con bò ban đầu, đến nay đàn bò của gia đình tôi đã phát triển 10 con. Không chỉ gia đình chị Búa, hàng năm, từ nguồn vốn vay ưu đãi, Hội LHPN huyện Tiên Hải đã giúp đỡ nhiều hội viên thoát nghèo. Chi Đỉnh Thị Tốt, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hoàng cho biết: Hội LHPN xã Đông Hoàng đã tích cực khai thác nguồn vốn từ các ngân hàng, chương trình, dự án để hỗ trợ chị em có nhu cầu vay phát triển nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình sử dụng nguồn vốn, Hội thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nếu có khó khăn sẽ cùng nhau tháo gỡ. Nhờ đó, nhiều năm qua, các hộ sử dụng vốn hiệu quả, Hội không có hội viên nợ quá hạn. Đến nay, nguồn vốn do Hội LHPN xã quản lý gần 7 tỷ đồng. Có vốn, nhiều chị em đã mạnh dạn đứng lên thành lập các tổ thu hoạch, vận chuyển và ngoài xã với trên 100 người tham gia, cho thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Chi Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Trong những năm qua, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên được vay vốn ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Qua đó góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên. Nhiều hội viên đã

mạnh dạn đầu tư về giống, phát triển mạnh quy mô chăn nuôi trang trại, gia trại, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, các cấp hội đã tín chấp với các ngân hàng, đến nay số dư nợ là 388.926 triệu đồng cho 9.874 hộ vay. Thông qua hoạt động ủy thác với ngân hàng, nhiều phụ nữ nghèo được tiếp cận thuận tiện với vốn tín dụng chính sách, giảm tình trạng đi vay nặng lãi, bảo toàn nguồn vốn của nhà nước ở mức độ cao, đồng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của huyện. Các chi hội thực hiện có hiệu quả, duy trì hoạt động tốt 235 tổ tiết kiệm/29.845 thành viên tham gia.

Cùng với việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, Hội LHPN huyện Tiên Hải còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Trong đó, tổ chức 302 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tín chấp trên 500 tấn phân bón trả chậm cho hội viên sản xuất. Tổ chức thành công 122 mô hình giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ; 19 mô hình hỗ trợ con giống, phân bón tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vật tư phân bón trị giá hàng tỷ đồng. Với các hoạt động thiết thực trong những năm qua đã có 305 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tiên Hải còn 2,43%.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Tiên Hải tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn và giúp đỡ hội viên vay vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Qua đó, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

MAI THƯ - MẠNH THẮNG

Tiết kiệm 225,63 tỷ đồng cho phụ nữ vay phát triển kinh tế

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Để chi em thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện tiết kiệm bằng nhiều hình thức với tổng dư nợ tiết kiệm đến nay 225,63 tỷ đồng cho hội viên vay; duy trì các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hỗ trợ cho nhau vay không lấy lãi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hội phụ nữ các cấp quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác qua các ngân hàng với dư nợ đến nay 2.330 tỷ đồng, cho 48.458 thành viên vay; Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện ở 32 xã với 3.077 hộ được vay vốn, số tiền 34,57 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, các cấp hội hỗ trợ 486 phụ nữ khởi nghiệp theo chương trình "Nestle đồng hành cùng phụ nữ", phối hợp dạy nghề cho 850 lao động nữ...

KUÂN PHƯƠNG



Nghề may tạo thêm thu nhập cho nhiều phụ nữ ở xã Độc Lập (Hưng Hà).

TÂY ĐÔ Dưa lê vụ hè cho hiệu quả kinh tế cao

Trong khi nông dân các địa phương đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa thì nông dân xã Tây Đô (Hưng Hà) đang bước vào chính vụ thu hoạch dưa lê xen giữa hai vụ lúa.

Mặc dù sản xuất xen giữa hai vụ lúa nhưng với người dân Tây Đô thì đây lại là vụ cho thu nhập cao. Chính vì vậy, nhiều lao động ngày thường đi làm ăn xa nhưng đến vụ hè họ lại trở về quê để tranh thủ trồng dưa lê.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết đầu vụ có mưa lớn, sau đó nắng nóng kéo dài nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây dưa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sản xuất, dưa lê vụ hè của người dân Tây Đô vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Thời gian trồng dưa lê ngắn, chỉ 60 ngày, nhiều nông dân thu nhập vài chục triệu đồng từ dưa.

Năm nay, nông dân thu nhập 2 triệu đồng/sào. Song vào những năm vừa được mùa vừa được giá thì nông dân thu lãi từ 4 - 5 triệu đồng/sào dưa. Thực tế cho thấy trồng dưa không chỉ giúp bà con tận dụng được quỹ đất, nâng cao giá trị sản xuất trên một diện tích canh tác mà còn góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

TRÚC LÀNH (Đài TTTH Hưng Hà)

Tổng đàn lợn ước đạt 740.000 con

Mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên tốc độ tái đàn lợn tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Hiện người chăn nuôi nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ chưa thể tái đàn do e ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, mặt khác giá lợn giống tăng cao và khan hiếm.

Đến tháng 6/2021, tổng đàn lợn toàn tỉnh ước đạt khoảng 740.000 con, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt trên 77.000 tấn. Để phát triển chăn nuôi, ngành Nông nghiệp đang tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tái đàn lợn; phát triển các mô hình chăn nuôi lợn theo chuỗi liên kết với hợp tác xã sản xuất. Sử dụng hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi lợn bảo đảm an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

NGÂN HUỖN

Nuôi cá chuối hoa cho hiệu quả kinh tế cao

Với trên 1.500ha mặt nước ao, hồ, nông dân huyện Vũ Thư nuôi trồng đa dạng các loại thủy sản nước ngọt khác nhau như cá trắm, cá chép, cá rô, cá chép, cá mè, cá trôi, cá rô...

Các loại cá này tuy dễ nuôi nhưng cho giá trị kinh tế chưa cao. 4 năm trước, vô tình biết đến một mô hình nuôi cá chuối hoa hiệu quả của nông dân ở tỉnh ngoài, ông Truyền tò mò và bắt đầu tự tìm hiểu về con cá chuối hoa thông qua sách, báo, mạng internet. Chưa thỏa mãn, ông khăn gói lên đường, đến các trang trại, hộ nuôi cá chuối hoa ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa để học hỏi kỹ thuật nuôi thả. Ông còn tham gia các hội nhóm nuôi cá nước ngọt, nuôi cá chuối hoa trên mạng xã hội nhằm học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nuôi loại cá này. Tình yêu, đam mê với cá chuối hoa ngày càng lớn dần trong ông. Năm 2018,

ông quyết định đầu tư 700 triệu đồng quy hoạch, xây dựng, cải tạo toàn bộ 3 ao nuôi của gia đình, tổng diện tích gần 3.000m² để nuôi cá chuối hoa.

Ông Truyền cho biết: Cá chuối hoa hung dữ, con cá lớn sẽ ăn con cá nhỏ hơn, bất kể là cá cùng loài hay khác loài, vì thế mỗi ao nuôi, tôi thả đồng loạt 1 lứa cá, ở cùng thời điểm. Cá chuối hoa rất phàm ăn nhưng ngược lại cũng rất tinh. Thức ăn của cá chuối hoa chủ yếu là cá biển tạp. Tuy nhiên, để dễ phòng những hôm biển động không thể mua được cá, cá chuối hoa phải ăn cám công nghiệp, tôi xay cá biển tươi trộn với cám, tập cho cá chuối hoa ăn từ

khi còn nhỏ; phải kiên trì rất nhiều lượt, như tập cho trẻ ăn dặm, cá chuối hoa mới quen ăn cám. So với ăn cám công nghiệp, cá chuối hoa ăn cá tạp sẽ cho chất lượng sản phẩm cao hơn, nhanh lớn và chi phí rẻ hơn, vì vậy chỉ khi biển động, không thể mua cá tạp tôi mới buộc phải sử dụng cám công nghiệp cho cá ăn. Tôi tập cho cá phân xạ ăn mỗi, như cho ăn ở khung giờ cố định, ở khu vực ao cố định, ra tín hiệu vỗ tay khi cho cá ăn, giúp cá phát triển đồng đều, không bị đói, hạn chế tối đa thức ăn bị dư thừa. "Do cá chuối hoa ăn nổi, khi thức ăn dư thừa chìm xuống đáy ao nuôi dễ gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá bị bệnh nhiễm

trùng mô neo. Để bảo đảm nguồn nước an toàn cho cá, tôi đầu tư hệ thống đường ống chạy dài 1km để lấy nước từ sông Hồng vào ao, tiến hành thay 50% lượng nước ở mỗi ao nuôi hàng ngày. Ngoài ra, tôi sử dụng chế phẩm sinh học để khử trùng, làm sạch nước ao. Nguồn nước sạch là yếu tố quyết định nuôi cá chuối hoa thành công hay thất bại, nếu ao tù, nước đọng thì không thể nuôi được cá chuối hoa" - ông Truyền chia sẻ kinh nghiệm.

Từ lúc nuôi thả là loại cá hương (khoảng 1.000 con/kg), sau 7 - 8 tháng nuôi thả, cá chuối hoa có thể cho thu hoạch, trọng lượng đạt 1 - 1,2 kg/con. Cá chuối hoa của gia đình ông Truyền và nông dân trong nước nuôi có chất lượng cao hơn hẳn so với cá chuối hoa nhập từ Trung Quốc, vì vậy giá bán cao, đạt 80.000 - 95.000

đồng/kg, thị trường tiêu thụ rất thuận lợi, rộng mở.

Năm 2019, 2020, gia đình ông Truyền thu hoạch được hơn 6 tấn cá chuối hoa/năm, trừ chi phí đầu

tư thu lãi trên 250 triệu đồng/năm. Năm 2021, ông Truyền tăng mật độ nuôi thả cá, hiện đang nuôi thả 20.000 con, phấn đấu thu hoạch 15 - 17 tấn cá chuối

hoa. Ước tính trên cùng đơn vị diện tích nuôi thả, cá chuối hoa cho hiệu quả kinh tế cao gấp 2 - 3 lần các loại cá truyền thống.

QUỲNH LƯU



Nhờ đam mê, học hỏi, ông Hoàng Văn Truyền, xã Tân Lập (Vũ Thư) đã nuôi thả thành công cá chuối hoa.